

ธุรกิจการบินคึกคักรับตลาดอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าประเทศจีนเติบโตสูง นกแอร์-แอร์เอเชียชิงเพิ่มเส้นทางรองรับ



19

ธุรกิจการบินคึกคักรับตลาดจีนโต แอร์เอเชีย-นกแอร์ชิงเพิ่มเส้นทาง

ASTVผู้จัดการรายวัน - ธุรกิจการบินคึกคัก รับตลาดอาเซียนและตลาดจีน นักท่องเที่ยวเติบโตล่าสุด ไทยแอร์เอเชียประกาศเพิ่มเส้นทางบิน ไปชองาน ขณะที่ ไชน่าเซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ ของลอนง เชียงใหม่ ด้านนกแอร์ไม่หวั่นแอร์เอเชียย้ายมาดอนเมือง เล็งเปิดเที่ยวบินเชื่อมประเทศในอาเซียน

นายศุภพล แบลเวลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอเชียเอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน หรือในอีก 4 ปี จะมีจำนวนผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 16 ล้านคน ภายใต้แผนธุรกิจมุ่งเพิ่มเส้นทางบินต่างประเทศและในประเทศมากขึ้น เช่น จังหวัดตาก สกลนคร เลย และน่าน เริ่มได้ปี 58 ต่อมา รับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และถึงขณะนี้เชื่อว่าธุรกิจการบินจะมีความคึกคักมากขึ้น ส่วนการย้ายกลับมาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ไม่มี

ความกังวลใดๆ เพราะเรื่องปัญหาหน้าท่วม เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถป้องกันได้ ล่าสุดเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ-ชองาน เริ่มบิน 16 พ.ย.นี้ และยังมีแผนเปิดอีก 3-4 เมือง ตอบรับชาวจีนที่มาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น โดย 7 เดือนที่ผ่านมา มีผู้โดยสารจีนมากกว่า 6 แสนคน เพิ่มขึ้นถึง 34% เทียบกับปีก่อน และในอีก 4 ปี ลูกค้าชาวจีนของบริษัทจะเพิ่มเป็น 1.8 ล้านคน อัตราบรรทุกเฉลี่ยที่ 85%

นกแอร์เล็งเปิดเส้นทางบินเชื่อมอาเซียน

นายพาทิ สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ กล่าวว่า การย้ายมาสนามบินดอนเมืองของสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่มีความน่ากังวล เพราะถือเป็นการทำธุรกิจ และแม้จะบินในเส้นทางเดียวกันก็จะไม่เกิดสงครามราคา เพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่นกแอร์กำลังพิจารณาเพิ่มเส้นทางบินระหว่างประเทศแถบอาเซียนเพิ่มด้วย

ไชน่าแอร์ เพิ่มเส้นทางลง

เชียงใหม่

ด้านนายเงิน หลัง ผู้จัดการทั่วไป สายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทเตรียมพิจารณาเปิด เส้นทางบิน กวางโจว-เชียงใหม่ เริ่มตรุษจีนปีหน้า เริ่มจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 500-1,000 คน มั่นใจว่าคนจีนเดินทางมาเที่ยวไทยปีนี้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน จากปัจจุบันมีบินอยู่แล้วในเส้นทาง กรุงเทพฯ-กวางโจว และภูเก็ต-กวางโจว ■